

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตของเทศบาลตำบลป่าเช่า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ความเสี่ยงด้าน	กระบวนการ	รูปแบบ พฤติการณ์ ความเสี่ยงการทุจริต	มาตรการดำเนินการป้องกันการทุจริต	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
ความเสี่ยงการ ทุจริตที่ เกี่ยวข้องกับการ การใช้ เงินงบประมาณไม่ เป็นไป ตาม วัตถุประสงค์ ของ โครงการ หรือมีการนำเงิน งบประมาณไป ใช้ ประโยชน์ ส่วนตัว	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บผลประโยชน์ ใน ระหว่างการตรวจ รับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณาในการ เสนอขออนุมัติ โครงการและ งบประมาณที่ เกี่ยวข้อง	เจ้าหน้าที่เรียกเก็บ ผล ประโยชน์ในระหว่าง การตรวจรับงาน ตรวจสอบ เอกสาร หลักฐาน ประกอบการ พิจารณา ในการเสนอ ขออนุมัติ โครงการและ งบประมาณ ที่เกี่ยวข้อง	กำหนดให้ผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ รวมถึงลูกจ้าง เทศบาลตำบลป่าเช่า ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และโปร่งใส และไม่กระทำ การใดๆ เพื่อ แสวงหาผล ประโยชน์เพื่อตนเองและบุคคลที่เกี่ยวข้องกัน รวมถึงต้องปฏิบัติตาม กฎหมาย และตามนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นอย่างเคร่งครัด ไม่เรียกร ื่อง หรือดำเนินการ หรือสนับสนุน หรือยอมรับการให้สินบนหรือการคอรัปชั่น ทุกรูปแบบและทุกกิจกรรม ที่อยู่ภายใต้การดูแล เพื่อประโยชน์ต่อตนเองและ บุคคลที่เกี่ยวข้อง ไม่ว่า โดยทางตรงหรือทางอ้อม รวมถึงการควบคุมการบริจาค เพื่อการกุศล การให้ของขวัญ และการสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ต้องมีความโปร่ง ใส ไม่มี เจตนาเพื่อโน้มน้าวให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือภาคเอกชนดำเนินการที่ไม่ เหมาะสม โดยครอบคลุมทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งให้การ สนับสนุน หรือส่งเสริมผู้รับจ้าง ผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้เกี่ยวข้องอื่นที่ดำเนิน ธุรกิจกับเทศบาล ตำบลป่าเช่า ให้มีแนวทางปฏิบัติเช่นเดียวกันกับเทศบาลตำบลป่าเช่า เพื่อให้ การดำเนินการด้านการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น บรรลุตามนโยบายที่กำหนด ทั้งนี้ กำหนดให้มีการประเมินความเสี่ยงด้าน การทุจริตคอรัปชั่นในกระบวนการ ปฏิบัติงานที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตคอรัปชั่น และกำหนดให้มีการตรวจ สอบการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้าน การทุจริตคอรัปชั่นนี้ โดยถือเป็นส่วนหนึ่ง ของแผนตรวจสอบภายใน โดยคณะ กรรมการตรวจสอบมีการสอบทานความ ครบถ้วนเพียงพอของ กระบวนการและสอบทานการประเมิน ความเสี่ยง เพื่อให้ มั่นใจว่า มาตรการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นมีความเพียงพอและมีประสิทธิผล และมีการรายงานผลการสอบทานต่อผู้บริหารเทศบาลตำบลป่าเช่า นอกจากนี้ กำหนดให้มีการทบทวนแนวทางปฏิบัติและข้อ กำหนดในการ ดำเนินการอย่าง สม่าเสมอ เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ ระเบียบ ข้อบังคับ และ ข้อกำหนดของกฎหมาย	ต.ค.๖๔ - ก.ย.๖๕	เทศบาลตำบล ป่าเช่า

